

### ทะเบียนบ้านของผู้อื่นเปิดเผยได้ไหม

เรื่องนี้ เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง ในกรณีที่มีแนวทางในการเปิดเผยอย่างไร มาดูกันค่ะ

หน่วยงาน ก. ขอหรือว่าหน่วยงาน ข. ขอให้หน่วยงาน ก. เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้อยู่อาศัย พร้อมเลขที่บ้านของผู้อยู่อาศัยของหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ หน่วยงาน ก. สามารถเปิดเผยให้หน่วยงาน ข. ได้หรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นการขอข้อมูล ข่าวสารของราชการระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ซึ่งมีได้อยู่ได้บังคับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ให้สิทธิแก่ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐอื่น โดยอาศัย อำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น กรณีนี้หน่วยงาน ก. จะให้ข้อมูล รายชื่อผู้อยู่อาศัย พร้อมเลขที่บ้านของผู้อยู่อาศัยแก่หน่วยงาน ข. ได้หรือไม่ จะต้องพิจารณาตามระเบียบแบบ แผนและธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการหรืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงาน ข. ว่ามีอำนาจหน้าที่ ในการขอหรือใช้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอย่างไร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการสำเร็จตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งหาก หน่วยงาน ก. พิจารณาแล้วส่งรายชื่อผู้อาศัยให้แก่หน่วยงาน ข. ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูล ข่าวสารของราชการของหน่วยงาน ข. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งจะมี หน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการรักษาและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าวต่อไปด้วย

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๘๖ [www.oic.go.th](http://www.oic.go.th)

ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ นร ๐๑๐๘/๔๖๓๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)

นางสาวปิยะนันท์ ปันศิริ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”